



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๑๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

**สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**  
**ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)**  
**กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)**  
**ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทุกอำเภอส่งรายงานการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย และให้รายงานในการประชุม EOC ทุกวัน	สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้อำเภอเมืองดำเนินการสอบสวน Timeline และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๘ พร้อมแสดงผลให้ นพ.สสจ. ทราบ ภายในช่วงเช้าของวันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และกำกับติดตามการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๘ อย่างเคร่งครัด และให้วางแผนตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ ๒	สสอ.เมือง
๓	ให้ทีม SAT จัดทำบัญชีผู้สัมผัสเสี่ยง โดยจำแนกว่าผู้สัมผัสคนใดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพื่อให้พื้นที่วางแผนกำหนดแนวทางในกำกับติดตาม Home Quarantine และการตรวจหาสารพันธุกรรม และติดตามอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในต่างจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรายงานผลในการประชุม EOC	ทีม SAT
๔	ให้ทีม SAT สอบสวนค้นหาแนวทางในการดำเนินการยืนยันผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการยืนยันผลการตรวจ กรณีผลตรวจเป็นลบ หมายถึง ผลการตรวจหายินทั้ง ๒ ตำแหน่งให้ผลเป็นลบ ตรงกัน รายงานผลตรวจเป็นบวก หมายถึง ผลการตรวจหายินทั้ง ๒ ตำแหน่งให้ผลเป็นบวก ตรงกัน แต่ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์ยีนอย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง ให้ผลไม่ตรงกัน เช่น พบผลบวกเพียง ๑ ตำแหน่ง หรือพบผลบวกไม่ครบทุกยีนตามที่ระบุไว้ ต้องดำเนินการอย่างไร หรือ กรณีที่ผลการตรวจหายีนอย่างน้อย ๒ ตำแหน่งให้ผลบวกตรงกัน แต่ค่า CT มากกว่า ๓๖ และผลการรายงานผลเป็นลบ ต้องเก็บตัวอย่างมาตรวจซ้ำหรือไม่	ทีม SAT
๕	ให้ทีม Case management แก่ไข Flow แนวทางการประสานส่งต่อผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-๑๙ ออกนอกเขตจังหวัด โดยให้อำนาจการโรงพยาบาลรายงานมายัง Incidence Command จังหวัด ควบคุมไปกับการรายงานหัวหน้าทีม Case Management เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน Incidence Command เขต ๗ และการประสานงานโรงพยาบาลปลายทาง	ทีม Case management
๖	ให้ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ระบุข้อความ “ระบบการแจ้งผลการตรวจเฝ้าระวังเชิงรุกในเขต อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔” เนื่องจากเป็นการแจ้งผลการตรวจในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น	กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๗	ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG) ดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อในการยกเลิกประกาศจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ และให้จัดทำประกาศฉบับใหม่ คือ ฉบับที่ ๖ ในการขยายระยะเวลาประกาศฉบับที่ ๕ เนื่องจากครอบคลุมในมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรค COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดมหาสารคาม	กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG)

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม